



ปีที่ 69 ฉบับที่ 21934 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน้า 7

# คราฟต์โซดา..เปลือกกาแฟ เพิ่มค่าได้มากกว่าเป็นปุ๋ยมัก

“คราฟต์โซดา” เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ของธุรกิจขนาดย่อมควารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร กรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560...เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อว่า จะเกิดจากแนวคิดแก้ต้องการกำจัดขยะเท่านั้นเอง

“ทุกสัปดาห์จะขึ้นคอกขยะเกิด เพื่อไปรีบิกกาแฟจากชาวบ้าน โดยตรง ทุกครั้งที่ขึ้นไปสังเกตแต่ละบ้านมีขยะเปลือกกาแฟ

“อีกเหตุผลเราเคยทำคราฟต์เบียร์มาก่อนจึงเอาเปลือกกาแฟมาทำเป็น ซอฟต์ดริงก์มีฟอง ช่ำคิมแล้วสดชื่น กรรมวิธี



เต็มไปหมดส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป็นขยะที่ได้มาจากน่านกาแฟ ไปสีเพื่อเอาเมล็ดไปขาย เลยมาคิดว่าเรา

น่าจะนำมาสร้างมูลค่าให้เป็นสินค้าอย่างอื่น น่าจะเป็นหนทางกำจัดได้ดีที่สุด คิดว่าเอาไปทำเป็นปุ๋ยมัก ซึ่งเกษตรกรใช้ไม่หมด สุดท้ายยังเหลือเป็นขยะส่งกลิ่นเหม็นในหมู่บ้านอยู่ดี”

พณิไชย กล้ากล้าอมจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดคาสทาวน์ จ.สุทพ.อม.เมืองจ.เชียงใหม่ บอกว่าจากการศึกษาข้อมูลในเปลือกกาแฟมีสารแอนตีออกซิแดนส์สูงกว่าบลูเบอร์รี่ 8 เท่า มีวิตามินซีและอี ในยุโรปเกษตรกรจะนำเปลือกกาแฟตากแห้ง ชงเป็นชาร็อน (Cascara) ...จึงทดลองดู ได้รสชาติความหอมกาแฟ

แต่หากทำอย่างนั้น คงขายผู้

ชาแท้ๆไม่ได้ ประกอบกับมองว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อน คนส่วนใหญ่ไม่ดื่มชา ตลาดคงโตช้า...จึงคิดใหม่ต้องทำเป็นเครื่องดื่ม ที่ดื่มง่ายและดื่มได้บ่อย สุดท้ายมาหยุดอยู่ที่ “คราฟต์โซดา” เพราะนิสัยคนไทยรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศง่าย และปัจจุบันเครื่องดื่มประเภทนี้กำลังได้รับความนิยมในโลก ตะวันตก อเมริกามีคราฟต์ 20,000 แบรินส์ เฉพาะรัฐ มิชิแกนมี 8,500 แบรินส์ ส่วนยุโรปมีจำนวนนับไม่ถ้วน



ผลิตไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากเกษตรกรสามารถทำเองได้สบายๆ ซึ่งน่าจะทำตลาดได้ดี กลายเป็นจุดเสริมท้องที่ช่วยชุมชนกับชาวต่างชาติกับคนต่างถิ่น หลังช่วยให้เปลือกกาแฟมีมูลค่า โดย ธ.ก.ส.ให้การสนับสนุนการตลาด ออกร้านแนะนำผลิตภัณฑ์”



กระบวนการผลิตและแปรรูป นานกาแฟ 40 กก. ไปสีจะได้เปลือกเซอร์รี่หรือเปลือกเนื้อผลกาแฟ 10 กก. นำไปผึ่งแดด 8 ครั้ง ได้เปลือกแห้ง 1.4 กก. ต้มน้ำเดือด 40 ลิตร ใส่เปลือกกาแฟแห้ง ต้มต่ออีก 20 นาที เพื่อดึงกลิ่นหอมกาแฟ นำไปแช่ในน้ำแข็ง 12 ชม. จากนั้นพักในอุณหภูมิห้องปกติ ใส่น้ำผึ้งเพิ่มความสดชื่น เติมนิยส์ทำให้เกิดเป็นฟอง บรรจุใส่ขวดขนาด 320 มล. ได้ 80 ขวด...คราฟต์โซดาขวด มีปริมาณคาเฟอีนเท่ากับน้ำอัดลม กระป๋อง...สนใจจะเรียนรู้ สอบถามผลิตเครื่องดื่มคราฟต์ ติดต่อได้ที่ 06-3864-6433.

เจริญวิเศษญา เดี่ยว